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ร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือสถานที่

ที่บอลกับยอดนัดเจอเรา 
นอกจากคุ้นเคยกับสถานที่ ในฐานะศิษย์เก่าแล้ว  
สตูดิโอทำางานของพวกเขา ยังอยู่ละแวกนั้นอีก 

บอล-ทายาท เดชเสถียร เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ส่วนยอด-พิศาล แสงจันทร์ 

เรียนจบจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่
พวกเขาหลงใหลตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย

กลับไม่ใช่วิชาที่ตัวเองร่ำาเรียน 
หากเป็นการได้ทำาหนังสั้น
ที่มาจากความคิดความฝัน 

หนังสั้นของพวกเขาได้เดินทางไปประกวด
ตามเทศกาลหนังในต่างประเทศ และกลายเป็นประตูบานใหญ่
พาทั้งคู่ออกท่องโลก ตามมาด้วยสารคดีการเดินทางที่ชื่อ 

‘หนังพาไป’ รายการที่มีพวกเขาทำาทุกหน้าที่ 
ทั้งโปรดิวเซอร์ เขียนบทตัดต่อ กำากับฯ ถ่ายภาพ 

รวมถึงเป็นผู้ดำาเนินรายการ 
 ด้วยรูปแบบรายการที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ทำาให้หนังพาไปกลายเป็น

รายการที่มีคนรอติดตามจำานวนไม่น้อย ทั้งเฝ้าหน้าจอทุกวันอาทิตย์
ทางไทยพีบีเอสตอน 4 ทุ่ม และโหลดดูคลิปย้อนหลัง ถึงวันนี้หนังพาไป

เดินทางมาถึง 3 ซีซั่นแล้ว เป็นซีซั่นที่พาเราไปยังอินเดียและจีน
2 ประเทศใหญ่ในเอเชีย

วันนั้นนอกจากจะคุยกับพวกเขาถึงเบื้องหลัง
การทำารายการแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้พบจากบอลและยอด

คือการเดินทางภายในของพวกเขา 
ที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางภายนอก 

เบือ้งหลงัหนงัพาไป 
การเดินทางข้างนอกข้างใน

ของบอลและยอด
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เวลาตัดต่อจะรู้เลยว่าไม่ควรทำาแบบนี้ เลยไปแบบไม่วาง

อะไรไว้ล่วงหน้า 

 อย่างนี้ก็ไปประมาณนักท่องเที่ยว
 ยอด ซีซั่นนี้อินเดียกับจีนมีหลุด ๆ จากการเป็น

นักท่องเที่ยวไปเยอะเลย จะพยายามหาประเด็น อย่างแรก

คอืไมไ่ดไ้ปตามคอนเซป็ตเ์ดมิ คอืไมไ่ดไ้ปตามหนงัแลว้ รูส้กึ

ตัวเองว่าถ้าต้องไปแล้วเหลวไหล สถานีจะบอกว่าเนื้อหา

ไม่พอ เดี๋ยวคนดูหาว่าไม่มีสาระอีก อ้าว...เดี๋ยวหาอะไร

ที่มีสาระบ้างสิ พยายามหาจุดที่สำาคัญ มีประวัติศาสตร์ด้วย 

 บอล ก็มีเสียงสะท้อนว่าซีซั่นนี้สาระหนักจังเลย
ในขณะที่ซีซั่นก่อน ๆ ก็มีคนบอกว่าไร้สาระจังเลย เบาไป

หรือเปล่า ผู้ชมจะหลากหลาย 

 ยอด เหมอืนโตขึน้ดว้ยครบั ถา้ไปหลัน่ลา้เหมอืนเดมิ 
มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้ว เหมือนอารมณ์ครั้งแรกค่อย ๆ  

เลือนหายไปบ้างแล้ว แต่อารมณ์อยากรู้ประวัติศาสตร์ หรือ

อันนี้น่าสนใจ เริ่มมีเข้ามาเพิ่มขึ้น

 บอล แก่ขึ้น (หัวเราะ) เหมือนเมื่อก่อนเราไปเห็น
โบสถ์สักแห่ง จะรู้สึกต่อต้านการรู้ประวัติ เพราะรู้สึกว่า

รายการท่องเที่ยว รายการสารคดี เวลาเขาพูดถึงเรื่อง

ประวัติมันไม่เคยเข้าหัว เราเลยนำาเสนอแบบเห็นอะไร

ตรงนัน้กเ็ลา่ ความรูส้กึสำาคญัทีส่ดุ แตพ่อไปหลาย ๆ  ทีซ่้ำา ๆ

เริม่รูส้กึวา่ความรูส้กึตืน่เตน้กเ็คยตืน่เตน้มาแลว้นีห่วา่ โบสถ์

ใหญก่เ็คยเหน็ใหญแ่บบนีม้าแลว้รอบหนึง่ แตพ่อเริม่รูป้ระวตัิ

ไปบา้ง เริม่สนกุอกีแบบ จะไมม่องขา้มวตัถบุางอยา่งทีส่ำาคญั 

 กระบวนการทำางานที่นานที่สุดสำาหรับรายการ
หนังพาไป คือช่วงไหนคะ 
 บอล ช่วงเวลาตัดต่อครับน่าจะนานสุด และยาก
ที่สุดด้วย เพราะเหมือนรวมขั้นตอนการเขียนบทและตัดต่อ

เขา้มาดว้ยกนั ตอ้งมาสรา้งโครงเรือ่งทัง้หมดตรงนี ้ไปเทีย่ว

เดือนหนึ่ง กลับมาตัดต่ออย่างน้อยครึ่งปี

 เวลาตัดต่อแบ่งงานกันยังไง
 บอล ทุกเทปต้องผ่าน 2 ขั้นตอน พี่ยอดจะดูเนื้อหา
ทั้งหมดก่อน และเรียงเรื่องว่าควรมีอะไรบ้าง ประเด็น

อยู่ตรงไหน อันไหนเป็นแค่ภาพ อันไหนเป็นเน้ือหาท่ีควรจะเอา

เสร็จแล้วจะเขียนโครงเรื่องทั้งหมด และส่งมาที่บอล บอล

จะเอามาประกอบเข้ากันกับทุกอย่าง ทั้งเพลง จังหวะ 

กราฟิก ก็เป็นงานหนักทั้งสองฝั่ง 

 ยอด และขั้นตอนสุดท้ายต้องมาดูด้วยกัน ปรับว่า
เรื่องนี้ขาดหรือเกิน 

 จริง ๆ ก่อนไปได้วางแผนเรื่องบทไว้คร่าว ๆ บ้าง
ไหมคะ
 บอล ไปตามความสนใจของตัวเองเลยครับ อย่าง
ช่วงทริปอินเดีย เรามีประเด็น รู้ว่าเมืองนี้มีบ้านของ

มหาตมะคานธีอยู่ เราก็ควรไปเนอะ จะหาหนังสือเกี่ยวกับ

คานธีอ่าน แต่จะไม่หาข้อสรุปของตัวเองก่อนว่าจะตื่นเต้น

กับมันหรือเกิดพุทธิปัญญาอะไร คือปล่อยให้มันเกิดขึ้น ถ้า

ไมเ่กดิกเ็ลา่ตรง ๆ  วา่เฉย ๆ  เพราะถา้เกดิคดิบทสรปุไปกอ่น 

จะเหมือนการเล่นละครเพื่อให้ไปสู่จุดนั้น เราเองก็ไม่สนุก

ยอด-พิศาล

บอล-ทายาท
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ถา้เราไมรู่จ้ะเดนิผา่นเลย แตเ่มือ่เรารูจ้ะทำาใหว้ตัถนุัน้พเิศษ

ขึ้น พอเริ่มมีการเตรียมข้อมูลไปนิดหน่อย ทำาให้สนุกขึ้น

ก็เที่ยวแบบผู้ใหญ่นั่นแหละจริง ๆ (หัวเราะ)

 หลงัจบหนังพาไปซีซัน่ 2 กเ็ตรยีมตัวทำาซีซัน่ 3 เลย
หรือเปล่าคะ
 ยอด พยายามเตรยีมอนัใหมเ่ลย แตท่กุอยา่งกเ็หมอืน
เดิม คือไปงวดเอาช่วงหลัง ๆ ตอนแรกกะขอทางสถานี

แค่ปีเดียว พักจากซีซั่น 2 แต่กลายเป็นว่าปีเดียวไม่ทัน

แล้วล่ะ ขอปีครึ่งก็ไม่ทันอีก เป็น 2 ปีแล้วกัน ซีซั่นนี้เลย

ห่างจากครั้งก่อน 2 ปีครับ

 บอล พอจบซีซั่น 2 เราพักแป๊บหนึ่ง 2-3 เดือน 
อยากนอน อยากอา่นหนงัสอืกท็ำา และออกเดนิทางทรปิแรก

คือจีน หลังจากนั้นกลับมาก็เริ่มตัดต่อบางส่วน และไป

อินเดีย กลับมาตัดต่อ ดูเหมือนทำางานตลอด แต่ไม่ค่อย

คืบเท่าไหร่

 ดูเหมือนได้พักแป๊บเดียวเอง
 ยอด นั่นสิ (หัวเราะ) ผมก็รู้สึกว่าพักแป๊บเดียว 
เหมือนต้องทำางานตลอด แต่หายจากหน้าจอทีวีนาน กลับ

มาคราวนี้ คนดูบอกทำาไมหน้าตาเปลี่ยนไป รู้สึกเองเลยว่า

แก่ขึ้น พอเห็นเทปซีซั่นนี้ แล้วย้อนกลับไปดูซีซั่นแรก เฮ้ย! 

คนนั้นใคร

 หนังพาไปซีซั่น 3 ทำาไมถึงเป็นประเทศอินเดีย
กับจีนคะ
 ยอด เอาจรงิ ๆ  คอืตัว๋ถกู (หวัเราะ) แตถ่า้เอาเหตผุล

ดูดี คือทั้งสองเป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่ การเมืองต่างระบบกัน 

คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย แถมประชากรก็อันดับหนึ่ง

กับสองทั้งคู่ และยังเป็นแหล่งอารยธรรมทั้งคู่ 

 บอล อินเดียถือเป็นสมรภูมิของแบ็กแพ็กเกอร์ ต้อง
ผา่นสกัครัง้หนึง่ กท็ำาใจอยูน่าน เพราะเรารูก้ติตศิพัทอ์นิเดยี

พอสมควร แต่ตอนวางประเทศที่จะไป คิดว่าหนังพาไป

มอีายขุองมนัทีอ่าจไมไ่ดอ้ยูต่ลอดไป ซซีัน่ 3 อาจเปน็โอกาส

สดุทา้ยกไ็ด ้ฉะนัน้เราควรไปทีท่ีเ่ดด็สดุเทา่ทีโ่อกาสจะม ีเลย

ตัดสินใจฟันธง ประกอบกับตั๋วโปรโมชั่นมา เลือกเลย จอง

เสร็จหันหน้ามามองกัน ไปจริง ๆ เหรอ จ่ายตังค์ไปแล้ว 

เอาจริงใช่ไหม

 ยอด อินเดียเท่ียวละประมาณ 2,000 บาทเอง ส่วนจีน
ถูกกว่าอีกเที่ยวละพันกว่าบาทเอง แต่พอถึงวันขึ้นเครื่อง

ยังถามกันเลยว่า จะเอาจริงเหรอ ตั้งเดือนหนึ่งนะที่จะไป 

 ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่เอาตัวหนังเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เหมือนตอนซีซั่นแรกไหมคะ
 ยอด ไม่กล้าบอกว่ามันคอนเซ็ปต์เดิมไหม อย่างซีซ่ันแรก
ทีเ่กดิรายการหนงัพาไป เพราะเราไปเทศกาลหนงั สว่นของ

พาร์ทเทศกาลหนัง และช่วงระยะเวลาที่อยู่ในเทศกาลหนัง 

ประมาณ 3-4 ตอน นอกนั้นคือไปต่อเนื่อง เหมือนไปเที่ยว 

แต่ซีซั่นใหม่จะบอกว่าไม่มีหนังเลยก็ไม่ได้ เพราะหลายที่

ที่เกิดขึ้นจากหนัง หรือเอาหนังมาเชื่อมโยง อย่างเทปที่

ออกอากาศไป ไปเมอืงอมัรติสา กม็หีนงัทีท่ำาใหเ้ราอยากไปดู

อยากเห็นสวนที่เขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน และมีหนังเรื่องนี้

เกิดขึ้น เราก็พยายามเอาหนังมาเชื่อมโยงบ้าง 

 นอกจากเพราะต๋ัวเคร่ืองบินราคาถูกแล้ว วางเส้นทาง
การเดินทางยังไงคะ สำาหรับทริปอินเดีย และจีน 
 บอล อย่างอินเดีย เราแพลนไว้ว่าใช้เวลาเดือนหนึ่ง
น่าจะอยู่นะ

 ยอด ตอนแรกวางไว้ทั้งประเทศเลยนะ เดี๋ยวจะลงใต้
ก่อนแล้วข้ึนเหนือ แต่พอไปคุยกับหลาย ๆ  คนแล้ว มีแต่คน

กล้องในการทำางาน
 บอลกบัยอดขนกลอ้งมา

ให้เราดู 3 ตัว มีทั้งกล้องบันทึก

วิดีโอระบบ Hi8 ใช้การบันทึกภาพ

เป็นแบบอนาล็อก กล้องตัวนี้

ไม่ได้ใช้ในการทำารายการ แต่ใช้

ทำ าหนั งสั้ นส่ งประกวดตาม

เทศกาลต่าง ๆ  ถือเป็นกล้องตัวแรก

ที่ทำาให้บอลและยอดได้ฝึกฝีมือ

และเรียนรู้การถ่ายวิดีโอ ต่อมา

เป็นกล้องบันทึกวิดี โอระบบ 

mini DV เป็นกล้องที่ใช้ถ่ายทำา

รายการหนังพาไปตั้งแต่ซีซั่น

แรกจนถึงซีซั่น 2 ผ่านการเดินทางมาด้วยกันหลายประเทศ 

ทั้งร้อนหนาว ความยากลำาบากต่าง ๆ ปัจจุบันกล้องตัวนี้อยู่

ระหว่างเตรียมปลดระวาง เนื่องจากโลกยุคสมัยนี้ได้ก้าวมาถึง

ยุคที่ระบบทันสมัย กล้องตัวนี้เลยกลายเป็นของล้าสมัยไปแล้ว 

สว่นตวัที ่3 เปน็กลอ้งระบบ Full HD เปน็กลอ้งทีม่รีะบบบนัทกึ

ภาพทีท่นัสมยัทีส่ดุของบอลและยอด สามารถใช้เพื่อนำามาออก

อากาศผ่านทีวีดิจิตอลได้ กล้องตัวนี้มีอายุใช้งานประมาณ 3 ปี

แล้วจนถึงปัจจุบัน ภาพในรายการหนังพาไปที่ได้เห็นจากทริป

พม่า อินเดีย และจีน เกิดจากการใช้กล้องตัวนี้ถ่ายทั้งสิ้น
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บอกว่าเป็นไปไม่ได้ เลยตัดเหลือแค่

บางส่วน เลือกเป็นรูทเส้นทาง ซึ่ง

เกิดจากการคุยกับพี่ ๆ ที่เขาเคย

ไปมาแล้ว และอ่านจากหนังสือ ใน

เวบ็ไซต ์เลอืกผสมกบัทีท่ีเ่ราอยากไป

เราอยากไปเห็นทัชมาฮาล อยากไป

นั่งรถไฟ toy train เลือกเส้นทาง

ที่ผสานกันไปให้ได้ สรุปไปสรุปมา

เลยกลายเป็นเส้นทางคล้ายนัก

ท่องเที่ยวแบ็กแพ็ก

 บอล สว่นจนีวางแผนยากกว่า
อีก จีนใหญ่มาก ขนาดเราไป 2 เดือน

ถือว่าเป็นทริปที่ไปนานที่สุด แต่ยัง

เที่ยวได้แค่เศษเสี้ยวของจีน

 ทำาหนังพาไปมาหลายปี เคย
มปีญัหากบั ตม. (สำานกังานตรวจคน
เข้าเมือง) บ้างไหมคะ ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ
 ยอด ซีซั่นแรก ๆ มีครับ 
แต่งตัวไปเมืองนอกแล้วเขาไม่เชื่อ

ตม.ไทยมองเราแบบ...ไปไหนไปทำา

อะไร ก็ดุเรา ตอนนั้นกลัวไปหมด 

บอกเขาไปตามตรงว่าไปเที่ยว ไป

เทศกาลหนังครับ เขาทำาเสียงดุใส่

หนังอะไร คือเขาไม่เข้าใจว่าไป

เทศกาลหนังเป็นยังไง ถามอยู่

นั่นแหละ พอพ้นมาได้ รู้สึกว่ามัน

แบบอะไรน่าดูถูกได้ขนาดนั้นเชียว

เหรอ เรานี่ดูเซ่อขนาดนั้นเลยหรือ

 บอล นี่คือ ตม.ไทย ยังไม่ได้
ออกนอกประเทศเลย ดถูกูกนัเอง จะไปไหนไปจรงิหรอืเปลา่

 ยอด แต่ก็หลายปีแล้วครับ พอไปซีซั่นที่ 2 รู้สึก
ว่าเป็น ตม. ที่เด็กขึ้น เขาถามว่าไปไหนคะ เราบอกไป

เทศกาลหนัง โอ๊ย! อิจฉาจังเลย ระยะเวลาเปลี่ยน โลกก็

เปลี่ยน

 บอล ปัญหาเรื่องการกักตัว เรื่องสงสัย เราจะ
ไมเ่คยเจอ จะเจอแบบชอบไปปลอ่ยไกต่าม ตม. อยา่งพีย่อด

ช่วงแรก ๆ ยังไม่ค่อยคุ้นภาษาอังกฤษ ครั้งหนึ่ง ตม.

ที่เกาหลี บอลตรวจหนังสือเดินทาง

เสร็จก็ออกมายืนรอ งง...ว่าทำาไม

พ่ียอดคุยกับเขานาน ท่าทีมีพิรุธ

จะโดนกักหรือเปล่า ปรากฏ ตม. 

เขาถามว่า first time หรือเปล่า

ท่ีมาเกาหลี พ่ียอดนึกว่าเขาถามเวลา 

 ยอด ผมก็ยกนาฬิกาขึ้นมาดู 
(หัวเราะ) จะโดนกักตัวก็เพราะอย่าง

นี้แหละ

 ไปยุโรป มีปัญหาไหม เพราะ
เขาค่อนข้างเข้มงวดทีเดียว
 ยอด ตอนไปยุโรป ตม. เป็น
ด่านแรกที่ทำาให้เรากลัวมาก กลัว

โดนกัก การแต่งตัวเลยพยายาม

ทำาให้เรียบร้อย ไม่มีพิรุธที่สุด แต่

ยิ่งทำาให้มีพิรุธ ยิ่งเด๋อ ๆ  ด๋า ๆ  แต่

ทุกอย่างผ่านไปได้ ไม่ค่อยมีปัญหา 

มีแค่โดนดุบ้าง ตอบอะไรก็ไม่ค่อย

ได้ โดนดุ โดนรำาคาญบ้าง แต่เขาก็

จะปล่อยไป 

 บอล อาจเป็นเพราะว่าช่วงไป
ยุโรป เราไปเทศกาลหนัง มีหนังสือ

เชิญอย่างชัดเจน ถ้ามีอะไรเราก็มี

หลักฐานให้เขาดู เลยรอดมา 

 ยอด พอไปหลายครั้งขึ้น มัน
ชินชาขึ้น เวลายื่น ตม. ก็ตรวจสิ 

เหมือนท้าทายว่า ถ้ามีปัญหาก็มีสิ

มคีวามมัน่ใจมากขึน้ เพราะเคยผา่น

สนามนี้แล้ว ไม่ว่าจะถามอะไรมา 

ตอบได้หมด ไม่ได้ตื่นเต้นหรือกลัว 

 บอล เขามองความมั่นใจออกมั้งครับ ถ้าเกิดเรา
ไม่มั่นใจ จะลอกแลก จะเข้า ตม. ก็ต้องฮึด โอเค เรามา

อย่างถูกต้อง 

 ภาพของอินเดียและจีนในสายตาของแต่ละคน
ก่อนเดินทางไปสัมผัสจริงเป็นอย่างไร
 บอล ผมจะคุน้จนีจากหนงัทัง้หลายแหล ่ทัง้หนงักำาลงั
ภายใน หนังจีนปัจจุบัน พอเข้าไปจีนต้องเห็นวัฒนธรรม 

อารยธรรม ผู้คนอยู่กันอย่างศรัทธา จะคิดภาพไปแบบนั้น 

 อินเดียถือเป็น
สมรภู มิ ของแบ็ ก
แพ็กเกอร์ ต้องผ่าน
สักครั้งหนึ่ง ก็ทำาใจ
อยู่นาน เพราะเรา
รู้กิตติศัพท์อินเดีย
พอสมควร แต่ตอน
วางประเทศที่จะไป
คิดว่าหนังพาไปมี
อายุของมันท่ีอาจไม่ได้
อยู่ตลอดไป ซีซ่ัน 3
อ า จ เ ป็ น โ อ ก า ส
สุดท้ายก็ได้ ฉะนั้น
เราควรไปที่ที่ เด็ด
สุดเท่าที่โอกาสจะมี
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แต่พอไปถึงจีนแล้ว หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ เพราะจีน

เปลี่ยนเป็นเมืองทันสมัยมาก มีความรู้สึกว่ายังสัมผัสไม่ได้

กับตัวละคร ในความศรัทธาของคนดูเบาบางกว่าที่เราคิด 

รู้สึกจีนเป็นเมืองที่ทำาให้สับสนจากภาพที่ เคยเห็นมา

อย่างมาก เมืองใหม่มาก แต่คนก็ยังมีนิสัยบางอย่างท่ียัง

เดิม ๆ  อยู่ อาจไม่ได้เหมาะกับเมืองแบบนี้ และมีความเชื่อ

บางอย่างที่ดูขัดแย้งมาก 

 ยอด สว่นอนิเดยีเหมอืนเตรยีมตวัเตรยีมใจไปอยูแ่ลว้ 
เพราะโดนคำาขู่มาเยอะ ว่าจะเจออย่างนั้นอย่างนี้ ไปถึงรู้สึก

ว่า มันหนักกว่าท่ีพูดมาอีก ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ เผชิญกับ

มันได้ แต่ทุกอย่างหนักหน่วง ถาโถมมากกว่าคำาเขาพูด

 บอล อย่างอินเดีย บอลจะตั้งธงในแง่ลบไว้เยอะกว่า
พี่ยอด ระวังทุกอย่าง เขาให้ระวัง 100 เปอร์เซ็นต์ก็ระวังไป 

300 พอไปถึงช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกไม่ไว้วางใจคน

อินเดียเลย และพอไปแล้วเริ่มรู้สึกผิด คนอินเดียเขาก็ดีนะ

ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ได้ยินมา เราเริ่มเจอคนที่ดี คนมีน้ำาใจ

คนที่เดินพาเราไปส่งเวลาเราหลงทาง อันนี้เป็นสิ่งที่

เซอร์ไพรส์มาก เลยเริ่มไว้วางใจมาก ๆ  จนมาถึงเมืองเดลี

ด้วยความไว้วางใจมาก เลยไม่ค่อยได้ระวัง ปรากฏโดน

ล้วงกระเป๋า กล้องหาย ทำาให้กลับมาไม่ไว้วางใจอีกครั้ง 

 แต่ตอนที่ดูในรายการเหมือนทั้งคู่ไม่ตกใจ ไม่โมโห
มากเท่าไหร่ ตอนกล้องหาย 
 บอล เพราะเราไม่มีอารมณ์จะถ่ายครับตอนนั้น
ที่เห็นในรายการความรู้สึกเริ่มคลี่คลายแล้ว เป็นครั้งแรก

ทีข่องชิน้ใหญ ่ๆ  หาย ใจเสยีครบั และรูส้กึโกรธ เกลยีด คนที่

เขาเอาไป เขาไม่รู้เหรอว่าของมันสำาคัญกับเราขนาดไหน

อุตส่าห์แบกมาจากบ้านแสดงว่าจำาเป็น จะมาขโมยไป

แบบนี้ แล้วเราจะทำายังไงต่อไป เขาไม่คิดถึงใจเราเหรอ

ก่นด่า โกรธ และอยากกลับบ้าน ไม่เอาแล้ว ๆ  เป็นครั้งแรก

ที่เข้าใจความรู้สึกฝรั่งที่มาเมืองไทยแล้วโดนล้วงกระเป๋า 

หรือโดนโกง 

 ยอด แตม่นัมชีว่งววิฒันาการนะ พอไปสกัพกั อารมณ์
เย็นขึ้น เริ่มคิด ๆ  เจ็บใจตัวเอง อยากเขกหัวตัวเอง ทำาไม

ไม่ระวัง ย้อนเวลากลับไปนิดเดียว มันพลาดแค่ช่วงนี้

ช่วงเดียว ค่อย ๆ คิดได้มากขึ้นว่าต้องระวังอะไร ก็

ยังโกรธอยู่นะ แต่เริ่มไม่เหมารวมคนอินเดียทั้งหมด 

ความจริงอารมณ์ของเราก็โกรธไปเอง โชคดีที่ยังมีกล้อง

หลักอยู่

 สำาหรบัอนิเดยีสามารถมเีรือ่งไมค่าดคดิเกดิไดต้ลอด
เวลา 
 บอล พอไปสักพักเราเข้าใจเลยว่าทำาไมถึงมีศาสดา
หรือมีคนมารู้แจ้งที่แผ่นดินนี้เยอะมาก เพราะใน 1 ชั่วโมง

อารมณ์จะเปลี่ยนตลอดเวลา บางทีรู้สึกช็อก หรืออีกสัก

แป๊บหนึ่งจะเริ่มโกรธ มีอะไรทำาให้เรารำาคาญมากจนโมโห 

สักพักก็จะเจอสิ่งที่ทำาให้เรารู้สึกว่ารู้สึกผิดกับเขา เมื่อกี้เรา

ไม่น่าโมโหเขาเลย เขาดีจังเลย เดี๋ยวก็เจอความศรัทธา

จนน้ำาตาจะไหล เดีย๋วโมโหอกีแลว้ เปน็อยา่งนีท้ัง้วนัเลยครบั

ก่อนออกจากที่พัก จะต้องถามตัวเองก่อนว่า พร้อมหรือยัง

...ฮึด ก็จะอยู่อินเดียได้เดือนหนึ่ง ถ้ามากกว่านั้นคิดว่า

อาจบ้าตายแน่ ๆ 

เป้เดินทาง 
 กระเป๋าเป้ที่เห็นมีทั้งใบเก่าและใบใหม่ ปกติทั้งคู่จะเอา

เป้ไปคนละ 2 ใบ คือใบใหญ่ และใบเล็ก เป้ใบใหญ่ที่เห็นซื้อมา

จากตลาดประตูน้ำาในราคาใบละประมาณ 300 กว่าบาท ใช้มา

ตัง้แตห่นงัพาไปซซีัน่แรก ผา่นการเยบ็แลว้เยบ็อกี แนน่อนวา่การ

เดินทางแต่ละครั้ง 2 หนุ่มจะพกอุปกรณ์เย็บสอยไปด้วย เผื่อเกิด

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเป้ ซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้ว เนื่องจากเป้

ของเขาแบกน้ำาหนัก 20 กว่ากิโลฯขึ้นไป มีทั้งอุปกรณ์ถ่ายทำา

รายการ ข้าวสาร อาหารแห้ง ย่ิงสมัยเดินทางใหม่ ๆ  ปลากระป๋อง

ยังแบกไปเลย ปัจจุบันเป้ใบนี้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตใจของ

ทั้ง 2 คน ไม่ได้ออกไปผจญภัยในโลกภายนอกอีกแล้ว

 สว่นเปใ้บเลก็นัน้เปน็เปใ้บใหม ่ใชใ้สอ่ปุกรณก์ลอ้งถา่ยทำา

รายการ พวกเขาเพิ่งซื้อเป้ใหม่ทั้งเป้ใหญ่และเล็กมาในการ

เดินทางซีซั่น 3 เป็นของแท้มียี่ห้อ ซึ่งหลังจากการได้ใช้แล้ว

ทั้งคู่บอกว่า “เป้แพงมันดีกว่าจริง ๆ สามารถทำาให้น้ำาหนัก

ถา่ยเทได ้เขาออกแบบมาสมราคาจรงิ ๆ  ใชแ้พงแลว้ไมป่วดหลงั

ปกติจะปวดบ่ามาก พอมาที่จีน อินเดีย สบายจัง ไม่น่างกอยู่เลย 

กลับมารักษาตัวอีก สาเหตุหนึ่งที่ผ่าน ๆ มาทะเลาะกันเพราะ

เป้หนักนี่แหละ”
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 ยอด มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เหมือนมาแบบไม่ให้เรา
รับมือ เราทำาได้อย่างเดียวคือลอยคอในทะเลที่คลื่นสูงหรือ

ต่ำาเท่านั้นเอง 

 บอล แต่ได้เรียนรู้ใจตัวเองนะครับเวลาเจอกับ
สถานการณ์แบบนี้ ๆ ตัวเราเองจะออกมา บางทีเจอสิ่งที่

น่ารำาคาญ จะเห็นตัวเองเลยว่า เราความอดทนต่ำานะ เรา

ก้าวร้าวขนาดนี้ เป็นแผ่นดินที่เป็นกระจกสะท้อนตัวเอง

ได้เยอะมาก และเราต้องฝึกใจเราอีกมาก

 หลายคนบอกว่า ไปอินเดียถ้าไม่รักก็เกลียดไปเลย 
สำาหรับบอลกับยอดล่ะคะรู้สึกอย่างไร
 ยอด ขอเป็นกลาง ๆ ทั้งรักทั้งเกลียด
 บอล ก่อนไปจะเจอทั้งคนที่รักอินเดียมาก รักขนาด
เทิดทูน กับคนที่เกลียดก็เกลียดไปเลยสุด ๆ ไม่ค่อยมีใคร

อยู่กลาง ๆ  ทั้งที่พอไปแล้ว พบว่าอินเดียมีสองฝั่ง เหมือน

นรกกับสวรรค์อยู่ด้วยกันตรงนี้จริง ๆ แล้วก็พบว่าอินเดีย

มีเสน่ห์ มีความเป็นมนุษย์มาก อย่างถ้าเราไปยุโรปหรือไป

ญี่ปุ่น ด้วยความที่เขามีระเบียบวินัย มีกฎระเบียบเคร่งครัด 

ทำาให้ความเป็นมนุษย์ไม่ถูกปล่อยออกมา 100 เปอร์เซ็นต์ 

แต่อินเดียเราจะเห็นเลย เขาไม่ชอบก็ไม่ชอบ เขาจะโกงเรา

ก็ขอโกงดื้อ ๆ เขาขอตังค์ก็มาทำาให้เราสงสารแบบเห็น ๆ 

รูส้กึวา่อนิเดยีมเีสนห่จ์นไมส่ามารถบอกไดว้า่รกัหรอืเกลยีด 

แต่คิดว่ายังไงวันหนึ่งก็กลับอีก แต่ขอพร้อมกว่านี้นิดหนึ่ง 

 ถ้าไปครั้งหน้าก็มีภูมิต้านทานแล้ว
 บอล อย่างอินเดียบอลว่าโชคดีเราไปจีนก่อน แต่พอ
ออกอากาศเราเอาอินเดียมาออกก่อน พอไปจีนเหมือนมี

ภมูติา้นทานหนกัพอสมควร เจออนิเดยีกจ็ะเขา้ใจ เชน่ เรือ่ง

ส้วม เรื่องการขับถ่าย เราไปช็อกกับจีนเรียบร้อยแล้ว มา

อินเดียก็เฉย ๆ สามารถนั่งถ่ายต่อจากเขาเป็นภูเขาได้

โดยไม่อะไร ถ้าคนไปอินเดียครั้งแรก อาจจะช็อกกว่าเรา 

 ยอด แต่ต่อให้มีภูมิต้านทาน ถ้าไปใหม่ก็เหมือน
กับว่าไร้ประโยชน์ (หัวเราะ) เหมือนลอยคอในทะเลจริง ๆ 

เรารับมือไม่ถูก ได้แต่แก้สถานการณ์ไปเรื่อย ๆ 

 ทริปประเทศจีนวางเส้นทางไว้อย่างไรบ้าง
 บอล ทริปจีนวางจากหลายปัจจัยเลย เส้นทางเลย
ออกมาแปลก ๆ  เพราะเริ่มจากตั๋วโปรโมชั่นไปลงซีอานก่อน 

และหลงัจากนัน้กด็วูา่เรารูจ้กัใครบา้ง มเีพือ่นคนไทยอยูไ่หน 

ก็มีซูโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รูทเลยเฉออกไปทางตะวันออก

และใจจริงอยากไปเห็นทะเลทรายทางตะวันตกของจีน 

เพราะคนไม่ค่อยไปทางนั้น อยากรู้ว่าชนบทสุด ๆ ของจีน

เขาอยูก่นัยงัไง เสน้ทางเลยพาวกกลบัไปทางตะวนัตกไปไกล 

รูทเลยเป็นโค้ง ๆ วกไปวนมาเล็กน้อย 

 ปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทย
แล้วทำาให้คนไทยปวดหัว พอเรากลายเป็นนักท่องเที่ยว
แล้วไปอยู่ในเมืองจีน ได้เจอความเป็นจริงยังไงบ้าง
 บอล เจอทุกอย่างท่ีคนไทยเจอประมาณ 3 เท่าน่ะครับ
คือตอนไปแรก ๆ  จะโกรธครับ ไม่เข้าใจว่าทำาไมเขาทำาอย่างน้ี

ทำาไมเขาแซงคิวล่ะ แซงโดยที่ก็รู้ว่าเขาแซง แต่ถ้าเรา

ไม่เรียกร้องสิทธ์ิ เขาก็หันมาย้ิมให้ โอเคนะ ฉันแซงเธอ ฉันรู้

แต่ฉันจะทำา แรก ๆ ก็หงุดหงิด เพราะไม่รู้ว่าจะตอบโต้

กับเรื่องอย่างนี้ยังไง ก็บ่น ๆ และด่าภาษาไทยกัน 2 คน 

แต่พออยู่สักพักเราเริ่มแกร่ง เริ่มบอกว่าคุณแซงคิวเรานะ 

เริ่มเรียกร้องสิทธิ์ มีวิธีรับมือ

 ยอด ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ที่จีน ก็เข้าใจคนจีนมากขึ้น
เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ฝังไว้ว่า ต่างคนต่างปากกัดตีนถีบ

ไว้ก่อน บางส่วนที่มีวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้อยู่ เลยไม่แปลกใจ 

และเข้าใจมากขึ้น แต่ก็ทำาใจยังไม่ได้ ช็อกเหมือนกัน ตอน

ไปจนีกโ็กรธอยา่งทีค่นไทยไปหงดุหงดิกบักรณนีกัทอ่งเทีย่ว

จนี แตพ่อดกีลบัมาเมอืงไทยเจอพีค่นหนึง่ แกทำาเกสตเ์ฮา้ส์

แกเล่าให้ฟังว่า แกไปโรงพยาบาลแล้วเจอฝรั่งต่างชาติ

คนหนึ่งทางยุโรปนี่แหละ แกเอากระป๋องโค้กไปทิ้งถังขยะ 

ทิ้งปุ๊บ ฝรั่งคนนั้นเห็นก็ล้วงขยะนี้เอาไปคืนแก แล้วบอกว่า 

ใหท้ิง้ขยะใหถ้กูที ่ตรงนีไ้มใ่ชข่ยะรไีซเคลิ แกกง็งแลว้ขอโทษ 

สักพักหนึ่งกลับมานั่งคิดว่า เอ๊ะ...มีถังขยะรีไซเคิลไหม ที่

โรงพยาบาลไม่มีหนิ แกกำาลังเปรียบเทียบเรากับฝร่ังคนน้ีแหละ

ที่ไปอยู่บ้านเขาแท้ ๆ คุณก็คิดว่าคุณถูก โลกนี้หมุนด้วย

กฎเกณฑส์งัคมของคณุเหรอ นีค่ณุอยูป่ระเทศเขาแท ้ๆ  พีเ่ขา

เลยเอากระป๋องไปทิ้งถังขยะอีกคร้ัง ฝร่ังคนน้ีก็ไม่ยอม แล้ว

ล้วงข้ึนมาอีก มาต้ังตรงหน้าแก คราวนี้พี่เขาบอกว่า ไม่ต้อง

มาคืนฉัน ฉันให้เป็นของขวัญกับคุณ เอากลับประเทศของ

คุณไปซะ อันนี้ทำาให้เข้าใจเลยว่า สิ่งที่เราคิดว่าเขาดีไม่ดี

ถกูไมถ่กู นัน่เพราะเราเอาวฒันธรรมตวัเองมาหมนุโลก เลย

บรรเทาเบาบางความโกรธและไม่เข้าใจคนจีนไปเยอะ เด๋ียวน้ี

เห็นคนจีนก็เฉย ๆ  ครับ คนยุโรปก็ใช่ว่าจะดี เริ่มเห็นอะไร

มากขึ้น เริ่มพยายามไม่ตัดสินว่าอันไหนถูกหรือผิด

 บอล เวลาเห็นคนจีนในไทยทำาอะไรแปลก ๆ ก็จะ
เข้าใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำาแบบนี้ในบ้านเรา ตอนอยู่
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บ้านเขา เขาก็ทำาแบบนี้เป็นปกติ เขาไม่ได้ตั้งใจว่าเมืองไทย

ฉันจะถ่มน้ำาลายใส่คนไทยนะ ฉันจะต้ังใจมาข่ีจักรยานขวางทาง

อยู่บ้านเขาก็เป็นแบบนี้จริง ๆ และเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งแบบนี้

มนัจะไมเ่หมาะกบัสงัคมอืน่ กเ็ขา้ใจเขาวา่ทีท่ำาไปเพราะไมรู่ ้

 ไปจีนตั้ง 2 เดือน มีความรู้สึกอยากกลับบ้าน
บ้างไหมคะ 
 ยอด มีครับ อยากสลายทริปตั้งแต่ช่วงเดือนแรก ๆ  

พอครบเดือนไม่ไหวแล้ว อยากกลับบ้าน มันมีมาเรื่อย ๆ 

ท้ังไม่สบาย เบ่ือทะเลาะกันเองด้วย แต่ยังไงก็รู้สึกว่า ถ้าหยุด

ไปกลางทรปิ คงเสยีใจ เพราะพอจบทรปิมนัภมูใิจ ทีม่นัเปน็

อย่างตั้งใจว่าไปถึงซินเจียง นั่งรถไฟเท่านี้นะ เห็นทุ่งหญ้า 

เห็นทะเลสาบบนเทือกเขาสูง เห็นหิมะ เลยยังอดทนได้

หล่อเลี้ยงตัวเองไปเรื่อย

 บอล ปัญหาสำาคัญของการอยู่จีนคือเรื่องของภาษา 
เมือ่กอ่นเคยคดิวา่อยากลองไปประเทศทีไ่มใ่ชภ้าษาองักฤษ 

นา่จะสนกุ และมนักส็นกุจรงิในชว่งครึง่เดอืนแรก แตพ่ออยู่

นาน ๆ เริ่มไม่สนุกแล้ว เพราะบางอย่างเราต้องวางแผน

ท่ีถูกต้อง สมมุติจะไปซ้ือต๋ัวรถไฟ ต้องคุยให้ถูกขบวน ต๋ัวช้ันน้ี

เราจะไปลงที่นี่ ถ้าคุยไม่รู้เรื่องจริง ๆ ไม่มีใครช่วยเราได้ 

อันนี้เรื่องสำาคัญ ไม่สนุกแล้ว พอเจอแบบนี้หันไปทางไหน

รอบตัว ทั้งเมืองไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับเราได้ อันนี้

น่ากลัว

 ยอด แถมคนขายตั๋วทำาท่าเซ็งเราอีก ทำาไมไม่พูด
ภาษาจีน ทำาไมไม่รู้เรื่อง ดุเราอีก 

 บอล อย่างสั่งอาหาร แรก ๆ ก็สนุก จิ้มไปแล้ว
จะได้อะไร พอผ่านไปเดือนหน่ึง เราต้องเจอความเส่ียงอย่างน้ี

ทกุมือ้ เรากอ็ยากกนิอะไรทีอ่ิม่ หายเหนือ่ย เริม่ไมส่นกุแลว้ 

ถ้าเจอสถานการณ์คับขัน จะมืดแล้วยังไม่ได้ที่พัก ยังหลง

อยู่ที่ไหนไม่รู้ ไปถามเขาก็พูดไม่รู้เรื่องอีก เริ่มเครียดและ

เสื้อตัวเก่ง 
 ตัง้แตห่นงัพาไปซซีัน่แรกจนถงึวนันี ้คนดคูุน้ตากบัเสือ้ยดื

สีเทาของยอด และเสื้อสีขาวของบอล จนกลายเป็นเอกลักษณ์

ของทั้งคู่ไปแล้ว พวกเขาบอกซื้อมาทีหนึ่งเป็นโหล ซื้อครั้งหนึ่ง

กใ็สไ่ปเลย 2-3 ป ีนอกจากความสะดวกสบายเพราะไมต่อ้งรดีแลว้

สีเทาและขาวยังสามารถใส่คู่กับอะไรก็ได้ แถมยังใส่ไปงานไหน

ก็สะดวก ไม่ว่าจะงานศพหรืองานแต่ง ซึ่งอาจจะสวมเสื้อ

ตัวนอกทับเพื่อความสุภาพเพิ่มขึ้น พวกเขาเลยเลือกใส่เสื้อยืด

ในชีวิตประจำาวัน และใส่เดินทางทำารายการด้วย กระซิบว่า อีก

เหตุผลที่เอื้อต่อการทำารายการของการใส่เสื้อแบบเดิมสีเดิม คือ

ช่วยในเรื่องความต่อเนื่องของภาพ ไม่ว่าจะเอาภาพจากเมื่อวาน 

หรือวันนี้ วันไหน มาต่อเรียงกัน เสื้อของทั้งคู่เหมือนเดิมเป๊ะ 
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อยากกลับบ้าน หลังจากนั้นก็เป็น

ช่วงปรับตัว เริ่มรู้สึกว่าต้องเรียนรู้

ภาษาจีนบางคำาที่จะเป็น เพื่อเอาตัว

รอด ก็ได้คำามา 3-4 คำา ที่เริ่มใช้ได้ 

จากนั้นก็เริ่มสนุกขึ้นอีกครั้ง เหมือน

ชีวิตเป็นกราฟขึ้นลง ต้องขอบคุณ

ตัวเองด้วยที่สู้จนเหมือนแพลนเดิม 

เพราะจริง ๆ ไปแค่ครึ่งทริปเราก็

อยากกลับแล้ว แต่จริง ๆ  แล้วทริป

ครึง่หลงัเปน็ทรปิทีพ่เิศษมาก ไปทาง

ซินเจียง ไปทางทะเลทราย 

 ยอด สวยทั้งบรรยากาศและ
สถานที่ คนก็แปลกตา เหมือนมี

บททดสอบของพระผู้เป็นเจ้าก่อนท่ีจะ

เจออะไรด ีๆ  ตอนทีจ่ะทอ้กร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่ ถา้สูต้อ่ไปตอ้งมเีรือ่ง

อะไรดี ๆ แน่ จะสู้ต่อไปไหมหรือยอมแพ้แล้วกลับ 

 บอล ทางซินเจียง ทางอูรูมูฉี เป็นพื้นที่ที่สวยมาก 
จริง ๆ ไปไม่ยากเลย ขึ้นรถไฟของเขาไปแล้วลงตามเมือง 

มีคนไทยหลายคนถามว่าไปได้ยังไง มันไปยากนะ ต้องซื้อ

ทัวร์ ความจริงแล้วมันก็เหมือนขึ้นรถไฟที่หัวลำาโพง แล้ว

คุณไปเมืองนั้นเมืองนี้ 

 ยอด พอชินกับการจองตั๋วรถไฟของจีน จะรู้สึกว่า
สะดวกกว่าเมืองไทยมาก มีรถไฟลงทุกที่ รถสาธารณะ

มบีรกิารใหท้กุคน ทกุเมอืงเอาเขา้จรงิโครงสรา้งระบบขนสง่

สาธารณะเขากำาลังสร้างและขยาย ขนาดเขาสร้างไม่กี่ปี

ยงัพรอ้มกวา่เมอืงไทยบางเมอืง และดกีวา่กรงุเทพฯดว้ยซ้ำา 

ทั้งราคาและการเข้าถึงพื้นที่ 

 บอล อย่างซินเจียง นอกจากสวยแล้ว ยังเป็นเรื่อง
ของคนด้วยครับ เป็นโซนของคนที่เป็นมุสลิม หน้าตาเขา

เป็นแขก วัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมมุสลิมเลย แต่อยู่ใน

เขตจีน เห็นการพยายามกลืนชาติของจีนเพ่ือสร้างความเป็น

ปึกแผ่น เขาเอาละครจีนเข้าไปฉายกลางเมือง เป็นละคร

กำาลังภายในเก่า ๆ  ตั้งจอหน้ามัสยิดใหญ่ของเมือง เป็นการ

ปะทะกันของวัฒนธรรม คนก็ใส่ฮิญาบมานั่งดูละครจีน ที่มี

ภาษาอาหรับเป็นซับไตเติล มีพักเบรกโฆษณา ก็เป็นพวก

เพลงปลกุใจ เรารกัชาต ิทกุคนกน็ัง่ด ูกลมกลนืไปหมด รูส้กึ

เหมือนว่าเรากำาลังมาเป็นพยานของการเปลี่ยนวัฒนธรรม

ในช่วงอายุของคน 

 ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงวันนี้ 
เชื่อว่าสิ่งที่คนดูได้รับจากหนังพาไป
อีกอย่างคือการนำาสิ่งที่เห็นในต่าง
ประเทศมาสะท้อนถึงปัญหาในบ้าน
เมืองเรา บางทียังมาต่อยอดใน
เฟซบุ๊คด้วย อย่างเช่น เรื่องระบบ
ขนส่ ง ส า ธ า รณะ  เ รื่ อ งปัญหา
สิ่งแวดล้อม  
 ยอด คงเหมือนคนที่ไม่เคยไป
เมืองนอก แล้วไม่รู้ว่าเมืองนอกเป็น

ยังไง แต่พอได้ไปเห็นอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่การเดินทางครั้งแรก เลยรู้สึก

อยากเอามาบอกคนในประเทศ อยา่ง

เรื่องระบบขนส่งสาธารณะของเขา

ที่ตรงเวลา พ่อแม่เรายังไม่รู้เรื่องเลยว่ารถไฟตรงเวลาได้ 

รถเมลป์ลอดภยัได ้มรีะบบทีด่กีวา่นีน้ะ ทัง้ทีเ่ราเคยไดย้นิวา่

ส.ส. รัฐมนตรี พวกผู้เกี่ยวข้องไปดูงานเพื่อศึกษาระบบนี้

มาใช้ในเมืองไทย แต่ทำาไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นมา

 บอล พอมีโอกาสทำารายการโทรทัศน์ เลยอยากเอา
เรื่องพวกนี้มาพูด มันเป็นเรื่องที่เราพูดในชีวิตประจำาวัน 

แต่เราไม่พูดกันในทีวี ซึ่งไม่รู้ทำาไมเหมือนกัน มันอาจมี

ผลกระทบตามมาจากสปอนเซอร์ พออยู่ในไทยพีบีเอส

ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องผู้สนับสนุนรายการ สามารถวิพากษ์-

วิจารณ์ได้แต่ต้องซัพพอร์ตด้วยเหตุผลที่น่าฟังพอ แต่ถ้า

สังเกตมาจนถึงซีซั่น 3 จะพบว่าเราไม่ค่อยกลับมา

เปรียบเทียบแบบเชิงลบแรง ๆ  หรือจิกกัดมาก ๆ  แล้ว เพราะท่ี

ทำามาได้เรียนรู้ว่า จริง ๆ เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนอะไร

สักอย่างหนึ่ง การไปยืนชี้นิ้วด่าเขา จะมีแรงลบสะท้อน

มาจากเขา ไม่มีใครอยากมาโดนด่า ทั้ง ๆ ที่เขาเองอาจ

อยากเปล่ียน อยากปรับนะ แต่ถ้าคุณมาช้ีหน้าด่า เราจะต่อต้าน

และไม่ทำา เลยคิดเปลี่ยนเป็นวิธีชม เจออะไรที่ดีมาเราก็ชม 

พูดอ้อม ๆ ให้เขาเห็น และให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ จีนมี

อะไรดกีห็ยบิขึน้มาวา่เขาทำาไดอ้ยา่งไร แตจ่ะไมช่ีไ้ปโดยตรง

ว่าทำาไมคุณไม่ทำา ก็มีหลายคนถามว่าทำาไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย

เปรียบเทียบเมืองไทย เราว่าวิธีแบบนี้เป็นเชิงบวกที่ยั่งยืน

กว่า ชี้หน้าด่าอาจจะสะใจ แต่เกิดแรงลบตามมา 

 อย่างที่บอกว่าตัวเองโตขึ้น มีมุมมองอะไรที่อยาก
นำาเสนอให้มากขึ้นในซีซั่นนี้

 สิ่งที่ เราคิดว่า
เขาดีไม่ดี ถูกไม่ถูก 
นั่ น เพรา ะ เรา เอา
วัฒนธรรมตัวเอง
มาหมุนโลก
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 บอล อย่างซีซั่นนี้จะเริ่มเน้นไปทีป่ระวตัิศาสตร ์เรือ่ง
การเมืองมากขึ้น เมื่อก่อนเราจะไม่ลงลึกกับมันได้ขนาดนี้

 ยอด กไ็มก่ลา้บอกอยา่งนัน้ เหมอืนเทปทีถ่า่ยมา เรา
ไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าจะเล่าไปในทิศทางไหน นอกจากได้กลับมาดูเทป

ดฟูตุเตจทีถ่า่ยมา แลว้คอ่ยมาเรยีงเรือ่ง มาขมวด เคยคดิวา่

ตวัเราเปน็คนเขยีนบท แตจ่รงิ ๆ  แลว้ตวัเทป ตวัการเดนิทาง

เขียนตัวมันขึ้นมาเองด้วยซ้ำา ว่าควรจะเล่าเรื่องอะไร บางที

เราตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้ แต่ไปยังไงก็ไปไม่ถึง เพราะไม่ได้ทั้ง

อารมณ์ ทั้งภาพ ฟุตเตจไม่สามารถบิดไปในทางนั้นได้เลย

ต้องไปทางนี้เท่านั้น หรือเล่าได้แค่นี้เท่านั้น บางทีก็แตะไป

มากจนเรางงว่าสามารถไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ 

 บอล ตอนนีรู้ว้า่ไมไ่ดโ้ตขึน้จากการเดนิทางอยา่งเดยีว 
ต้องขอบคุณว่าเราเอาสิ่งที่ถ่ายจากการเดินทางมาทำางาน

ต่อ มาหาข้อมูลเพิ่มเติม เราเรียนรู้มากขึ้นจากขั้นตอน

หลงัการเดนิทางทัง้สิน้ อยา่งบา้นของมหาตมะคานธ ีเรากร็ู้

แค่ประมาณหนึ่ง ไปถึงซาบซึ้งประมาณหนึ่ง แต่พอกลับมา

ทำาข้อมูลเพิ่ม มาเอาหนังเข้าไปแทรก ทำาให้รู้สึกว่า เรา

ดำาดิ่งกับเรื่องนั้นมากขึ้น การเอาฟุตเตจมาทำาหนังพาไป

เหมือนเป็นการทำาวิจัยในแต่ละเรื่อง ๆ  ลึก ๆ  คัดมาเฉพาะ

เรือ่งทีเ่รามเีวลาแคน่ี ้เอาใหส้ดุ ๆ  แคม่มุนีม้มุเดยีว ทัง้ทีม่นั

มี 8 มุมที่จะเล่าได้ ซีซั่นนี้ก็ทำาให้เราโตขึ้นจากการทำาข้อมูล 

 ตลอดการเดินทางที่ผ่านมา ตกลงไปกันแค่ 2 คน
หรือคะ 
 ยอด 2 คนก็ทะเลาะกันแย่แล้ว ถ้าต้องไปรับผิดชอบ
ชีวิตคนอื่นด้วย คงไม่ไหว ถ้ามีทีมงานมาอีกสักคน

ก็คงเกินมั้งครับ และจะเป็นภาระด้วย แต่ถ้าไปเที่ยวกัน

เฉย ๆ  แล้วเรา 2 คนน่ังหลับตา เออ...จะพาไปไหน อันน้ีชอบ

อยากไปไหน ไปด้วย ๆ จัดการให้ด้วยนะ

 แล้วแบ่งหน้าที่การเป็นตากล้องกันยังไง
 ยอด ใครขี้เกียจน้อยก็ถือกล้องไป ไม่ได้นับว่าวันนี้
ใครต้องถ่าย ๆ ถ้าพอรู้สึกเหนื่อยก็ยกกล้องให้อีกคน หรือ

บางทีรู้สึกว่าอันนี้สวย ขอกล้องหน่อยสิ 

 เรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือเรื่องอะไร
 บอล เรื่องเกี่ยงกันถ่ายก็ทะเลาะกันบ่อยนะ 
 ยอด ทำาไมขี้เกียจ ไม่ออกไปเที่ยวกัน ทำาไมยังนอน
อยู่ล่ะ ออกไปเที่ยว อุตส่าห์ได้มาเมืองนอก หิวแล้วโว้ย 

 บอล จริง ๆ  ทะเลาะกันได้ทุกเรื่อง สั่งอาหาร ทำาไม

สั่งอันนี้มา เพราะอ่านไม่ออกกันทั้งคู่ อ่านยังไงล่ะ แต่

หลัง ๆ ไม่ค่อยทะเลาะกันมากแล้ว เพราะเริ่มรู้แล้วว่าใคร

จะไปทางไหน ยังไง แต่ซีซั่นแรก ๆ ทะเลาะกันเยอะมาก 

หลงทางนิดหนึ่งก็ทะเลาะกันแล้ว เถียงกันว่าใครผิด 

 ยอด สมมุติว่าเรื่องกิน พอทะเลาะกันใหญ่โต กลาย
เป็นว่ามันไม่ได้ทะเลาะเรื่องกิน แต่คือกูจะเอาชนะมึง 

 มีรายการอะไรที่ 2 คนนี้ดูประจำา อารมณ์ประมาณ
เหมือนคนชอบหนังพาไป แล้วต้องรอติดตาม
 ยอด ชอบดูสารคดีมิติโลกหลังเท่ียงคืน ทางไทยพีบีเอส
มีหลากหลายเนื้อหาดี ส่วนรายการท่องเที่ยวที่ชอบคือท่อง

ทั่วทวีป Pilots Guide สนุก ดูแล้วอยากไป เขาตัดต่อได้

ภายในชั่วโมงเดียวเอง แต่เล่าได้ทั้งประเทศเลย 

 บอล ชอบ Pilots Guide เหมือนกัน ตรงไหนไม่ดี
เขาก็จะบอกเลยว่าไม่ดี ครั้งแรกที่ดูก็จะอึ้งไป เขาสามารถ

พูดอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ในเมืองไทยทำาไมเราไม่เล่า

อย่างน้ีล่ะ เป็นไอเดียหน่ึงท่ีเก็บ ๆ  มาทำาหนังพาไปเหมือนกัน

แต่เขาทำาแล้วมันเท่ เราไม่ค่อยเท่

 ยอด บอลดูละครด้วย ตอนนี้ดูแอบรักออนไลน์ เมื่อ
คืนดูไปงานการไม่ทำา บอลชอบแอน ทองประสม ครับ

 บอล เป็นการพาเราไปโลกฝัน ๆ  สักพักหนึ่งไง ส่วน

พี่ยอดดูเหมือนเฉย ๆ  กับละคร แต่พอถามละครเก่า ๆ  จะ

จำาไดห้มด อยา่งเชน่ละครเกา่ทีม่ารเีมก 3 รอบ เวอรช์ัน่แรก

ใครเล่น พูดชื่อตัวละครได้หมดเลย 

 ตั้งแต่เดินทางจะไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ตลอด

ผ้าขาวม้า 
 พกไปด้วยทุกทริป ใช้อาบน้ำาเพราะแห้งง่าย หลัง ๆ

พอแฟนรายการเห็นทั้งคู่ชอบใช้ผ้าขาวม้า เลยหาผ้าขาวม้า

ลายสวย ๆ  มาฝากหลายผืน แต่บางทีผืนสวย ๆ  ซับน้ำาไม่ค่อยดี

พวกเขาเลยเอามาพันคอแทน สังเกตทริปเมืองจีน คนจีนถึง

กับงงในความเท่ของผ้าพันคอผ้าขาวม้า
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จะเป็นอะไร ทำาอะไรอยู่ตอนนี้
 บอล คงต้องไปเป็นวิศวกร ทำางานตามโรงงาน และ
คิดว่าชีวิตอาจไม่ได้สนุกนัก เพราะรู้แต่ต้นแล้วว่าไม่อยาก

เป็นวิศวกร ก็ตั้งเป้าว่าถ้าอายุ 30 แล้วยังไม่ประสบความ

สำาเร็จ หรือยังไม่มีที่ทางที่พิสูจน์ตัวเองได้ คิดว่าต้องกลับ

ไปหาวิชาชีพที่เรียนมา

 ยอด ถ้าตามเส้นทางของการเรียนจบมา คงไปอยู่ใน
โรงงาน ทำางานโรงงานอะไรสกัทีท่ีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑอ์าหาร 

หรือไม่ก็อาหารสัตว์ ปลากระป๋อง ทำาโรงงานกระทิงแดง

ทีจ่นี เพราะตอนนัน้ไปสมัภาษณแ์ลว้เขารบั ยงังงเลย จะทำา

ยังไงดีวะ อยากทำางานไหมวะ ก็ไม่ได้ไปทำากับเขา

 อย่างบอลบอกว่า ถ้า 30 แล้ว ยังไม่มีที่ทางพิสูจน์
ตัวเองได้ จะกลับไปเป็นวิศวกรโรงงาน แสดงว่าเป็นคน
ตั้งเป้าหมายกับชีวิตเหมือนกันว่า อายุเท่านี้ ๆ จะทำาอะไร 
 ยอด จริง ๆ ไม่เชิงตั้งเป้า แค่ปลอบใจตัวเองว่า
ถา้เราจะเถลไถล จะเถลไถลไดก้ีป่ ีใหต้วัเองไมรู่ส้กึเควง้ควา้ง

เกินไปนัก ก็ตั้งใจไว้ว่าแค่อายุ 30 ระหว่างนั้นอยากไปทำา

อะไรกท็ำา อยากลยุไหนกล็ยุ ทำาใหรู้ว้า่เวลาเราเหลอือกีกีป่นีะ

อยากทำาอะไรให้รีบทำา ๆ  โชคดีที่ได้ทำาหนังพาไป ชีวิตตอน 

30 เลยเป็นอีกแบบหนึ่ง

 วันนี้ของบอลได้ตามที่ฝันไว้ไหม
 บอล ไกลกว่าที่ฝันอีกครับ ตอนนั้นแค่อยากทำาหนัง 
อยากเดินทาง อยากเห็นโลกกว้าง แต่ตอนนี้เหมือนได้ทำา

ทุกอย่าง และเกินกว่าที่เคยฝันเอาไว้เยอะ จริง ๆ ตอนนี้

จะตายก็ไม่เสียดายแล้ว เหมือนเป็นกำาไร

 บางคนอาจจะตั้ งเป้าหมายชีวิตในเรื่องฐานะ
การงานการเงินมั่นคง ทั้งคู่เคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหม
 ยอด จะตอบว่าไม่คิด ก็พระโสดาบันเกินไป ต้องคิด
อยู่แล้วครับ เหมือนยังต่อสู้กับเรื่องพวกนี้อยู่ในชีวิต แต่คง

ไม่ได้ห้ำาหั่นมาก เหมือนสถานการณ์ก่อนที่จะทำาหนังพาไป 

เพราะกอ่นทำาหนงัพาไป เราตอ่สูก้บัการพสิจูนต์วัเอง พสิจูน์

ฝนัดว้ย แตพ่อถงึจดุหนึง่มนัเปลีย่นจากการตอ่สูเ้รือ่งพวกนี้

กลายเป็นการต่อสู้กับตัวเองและความมั่นคงที่ตัวเองตั้งไว้

คืออะไร การพิสูจน์ตัวเองคืออะไร มีโจทย์ท่ีลึกกว่าเดิม แต่เป็น

ปญัหาเดิมท่ีต้องครุ่นคิดกับมันมากข้ึน จะบอกว่าไม่พิสูจน์มัน

หรือไม่ต้องการมันก็ไม่ใช่นะ เพราะยังมีบางช่วงที่คิดว่า

ถ้าเลิกทำาหนังพาไปจะทำาอะไรดี ตกงานแล้วนี่หว่า จะหา

อะไรกิน ยังอยากได้ไอโฟน 6 plus ทำายังไงดี เพียงแต่ว่า

มีใครที่อยู่ในความทรงจำาและอยากเล่าให้ฟังบ้าง
 บอล พระครูณัฐพงษ์ เจอครั้งแรกเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ที่
วัดไทยในปารีส ตอนนั้นไม่มีโอกาสได้คุยกับพระครูเท่าไหร่

แต่รู้ว่าพระครูเมตตา กลับมาก็ห่างหายกันพักหนึ่ง พอไป

อินเดียทราบว่าท่านไปเรียนที่พาราณสีพอดี พอไปเจอที่

อินเดียอีก ความรู้สึกก็คือว่า ความเมตตายังคงอยู่ และ

รู้สึกอุ่นใจเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนที่รู้จักมานาน อีกคน

ทีผู่ช้มจำาไดเ้ยอะ อยา่งพีม่ะลทิีเ่กาหล ีกย็งัตดิตอ่ไปมาหาสูก่นั

ตลอดเวลา จนตอนนี้พี่มะลิแต่งงานแล้ว มาเมืองไทย

ก็นัดเจอกัน 

 ยอด อาจารย์สุดแดน ที่เป็นเด็กวัดที่ฝรั่งเศส ตอนนี้
ก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายการให้อยู่ ตั้งแต่รายการออก

ซีซั่นแรก เวลามีข้อมูลอะไรก็ถามอาจารย์ เป็นแหล่งข้อมูล

ได้ดีมาก แต่ไม่เคยให้ค่าที่ปรึกษาเลย (หัวเราะ) 

 บอล จริง ๆ ติดต่อกันเยอะนะครับ อย่างพี่คามิน
ที่เจอที่พม่า ที่เล่นชินลง (ตะกร้อพม่า) ก็ยังติดต่อกันอยู่ 

ถ้าเป็นคนเดินทางปกติเจอกันช่วงเดินทาง กลับมาคงไม่มี

โอกาสติดต่อกันอีก แต่พอทำารายการ บางทีเราต้องติดต่อ

กลับไปเพื่อขอข้อมูล ก็เหมือนเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ 

พอรายการออกเรากบ็อกเขา กร็ูส้กึวา่เปน็เพือ่นทีค่บกนัมา

นาน กต็ดิตอ่กนัตอ่ไป แตล่ะคนทีเ่ราเจอระหวา่งทาง ตอนนี้

ยังได้เจอะเจอกันอยู่เรื่อย ๆ แล้วอีกอย่าง เรานั่งดูฟุตเตจ

ที่เจอพวกพี่ ๆ  เราจะผูกพันกับเขามากกว่าที่เขาผูกพันกับ

เราอีก เพราะนั่งเห็นหน้าเขาซ้ำา ๆ ฟังเสียงเขาซ้ำา ๆ เอา

มาตัดต่อ มาเรียง ดูหน้าเขาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่รู้ เลยรู้สึกว่า

ทุกคนที่เราเจอมา เรารู้จักเขามานาน 

 สมมุติว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำาหนังสั้นประกวด คิดว่าตัวเอง

สารส้ม แป้งโยคี 
 เปน็เคลด็ลบัของยอดทีน่อกจาก

ใช้สารส้มทารักแร้แล้ว เขายังเอามา

ทาเทา้อกีดว้ย ดว้ยความเชือ่วา่ในเมือ่ใช้

ดับกลิ่นตัวได้ ก็ต้องดับกลิ่นเท้าได้

เหมือนกัน เขาจึงเอาสารส้มมาทาเท้า

และตามด้วยโรยแป้งโยคี ขนาดถุงเท้าที่

ใสซ่้ำา 3-4 วนั ถอดออกมายงัไมเ่หมน็เลย

ความไม่มั่นใจเมื่ อต้องถอดถุง เท้ า

จึงหมดไป
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ตอนนี้การเดินทางของเรามันลึกขึ้น

 บอล ของบอลโชคดีตอน
เด็ก ๆ เคยดูดวง และเหมือนเป็น

ดวงที่เปลี่ยนชีวิต เขาบอกว่า ดวง

ของบอลตอนเด็ก ๆ  จะลำาบาก และ

สบายตอนโต ซึ่งตอนเด็ก ๆ  รู้สึกว่า

เนี่ยเราลำาบากแล้วเหรอ เพราะชีวิต

เราโตมาก็โอเค ไอ้การดูดวงครั้งนั้น

เลยเหมอืนเปน็สิง่บอกตวัเองวา่ ชวีติ

เราจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำาให้มองชีวิต

ทางบวก ไม่รู้สึกกลัวอนาคต ไม่เคย

กังวลว่า วันหนึ่งชีวิตจะมีความ

มั่นคงไหม แค่รู้สึกว่าอยากเรียนรู้

อะไรเรียนรู้ไปเลย พออายุ 30 กว่า 

เริ่มรู้สึกจริง ๆ ว่า ผู้ใหญ่ที่เริ่มห่วง

ความมั่นคงเป็นแบบนี้นี่เอง แต่ก่อน

หน้านั้น 10 ปี เรื่องเงินไม่เคยอยู่ใน

หวัเลย ลำาบากกไ็ด ้จะไปอยูก่ระทอ่ม

ปลายนาก็อยู่ แต่พอเป็นช่วงวัย

ก็เริ่มกังวลอันนี้มากขึ้น แต่โชคดีพอทำาหนังพาไป เหมือน

กับฟินกับชีวิตหลายด้านแล้ว ก็ไม่ต้องการอะไรจากนี้ไป

มากนักแล้ว 

 ยอด เปน็การเตรยีมตวัเขา้สูจ่ดุหมายสดุทา้ยของชวีติ 
เดินทางเข้าสู่ความตายอย่างมีความหมาย (ฮาทั้งคู่)

 สมมตุมิคีนใหท้นุไปทำารายการ แตย่งัใชช้ือ่หนงัพาไป
อยู่ มีตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เงินทุนให้พร้อม คิดว่าจะทำาไหม
 ยอด คงขอเปลี่ยนเป็นรายการอื่น เพราะเอาเข้าจริง 
คงไม่มีอะไรง่ายอย่างนั้น แต่ให้ง่ายอย่างนั้น มาซี่ ทำาไม

จะไม่เอาล่ะ ยินดีเลย แต่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรง่ายอย่างนั้น

หรอก อย่างน้อยชื่อรายการต้องเปลี่ยน เพราะไทยพีบีเอส

คงไม่มีวันให้แน่นอน

 บอล และคิดว่าถ้าเขาสนับสนุนแบบนั้นคงต้องมี
เงื่อนไขบางอย่าง เคยคิดว่า ถ้าเป็นการท่องเที่ยว บาง

ประเทศมาตดิตอ่ใหเ้ราอยากไปลยุไหม คดิวา่คงไมม่ปีระเทศ

ไหนที่โอเคกับสไตล์การเล่าเรื่องของเราแน่นอน เพราะเรา

ถ้าเจอไม่ดีก็อยากจะบอกว่า มันไม่ดี ต้องระวังอะไร ซ่ึงในแง่

การประชาสัมพันธ์คงไม่โอเค 

 ยอด ก่อนหน้านี้เราคิดว่าจะมีนะครับ เดี๋ยวการ

ท่องเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ต้อง

ติดต่อมาเต็มเลย เห็นไหมเราพูดให้

ดูมีเสน่ห์ ประเทศน่าไป แต่ไม่เห็น

มีใครมาเลย

 ยังนึกว่าน่าจะมีสปอนเซอร์
ตั๋วเครื่องบินมาให้
 ยอด-บอล ตอบพร้อมกัน-ไม่มี
สักราย 

 ยอด ที่มีติดต่อมาบ้าง เช่น
กระเปา๋ แตเ่ปน็กระเปา๋ทีเ่ราไมไ่ดใ้ช้

เป็นกระเป๋าลาก กล้องก็ไม่ค่อย

มีติดต่อมาให้ใช้ มีก็แบบให้กล้อง

ถูก ๆ  มาอันหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่

แล้ว แต่ให้เราไปเป็นไมโครเซเลป 

เราก็ ฮ้า! มันเล็กกว่ามินิอีกนะ 

 บอล เราไม่ได้ไปติดต่อที่ไหน
ดว้ย เพราะรูว้า่ ถา้ตดิตอ่แบบนี ้ตอ้ง

มีเงื่อนไขตอบแทน อย่างกระเป๋า

ลากที่เขาติดต่อเข้ามา ยังคิดว่า ถ้า

เอามาจริง ๆ  พี่จะโอเคไหม ถ้าเผื่อผมไปด่ากระเป๋าพี่กลาง

รายการ 

 เคยคดิวา่อยากลองทำางานอะไรทีไ่มเ่กีย่วกบังานทวีี
บ้างไหมคะ
 ยอด ตอนซีซั่นที่ 2 จบ เราบอกว่าจะไปทำางาน
เซเว่น ไม่ใช่เหรอ จนบัดนี้ยังไม่ได้ทำาเลย

 บอล เพราะรู้สึกว่าพนักงานเซเว่นเองต้องเรียนรู้
ระบบการบริหารงาน รับมือกับคน งานเขาไม่ใช่ง่าย ๆ

อีกอย่างคืออยากไปช่วยเขาลดถุงพลาสติก (หัวเราะ) หงุดหงิด

เวลาเห็นพนักงานแค่ของกระจุกกระจิกนิดเดียวก็ใส่ถุงแล้ว 

ถ้าเราไปทำางานพาร์ตไทม์คงบอกลูกค้าว่า ไม่ต้องใส่ถุง

ได้ไหมครับ ไปอยู่สักเดือนหนึ่งอาจช่วยลดถุงได้สักพันใบ

ก็เป็นคุณูปการแล้ว ตอนนั้นฝันแบบนี้ อยากไปปลูกผัก ก็มี

นะ เหมอืนชวีติอยากไปลองทำาอะไรทีโ่อกาสจะไปทำานะ่ยาก 

อยากลองไปเสิร์ฟอาหาร อยากไปเป็นพ่อครัว ทำางานร้าน

อาหารบ้าง เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ แต่จนแล้วจนรอดยังไม่ได้

ทำาสักอย่าง

 ยอด เพราะพอทำารายการเสร็จก็นอน แล้วคิดต่อว่า
ไปเที่ยวไหนดีกว่า ความขี้เกียจจะเข้ามาเป็นอุปสรรค

 ตอนนัน้แคอ่ยาก
ทำาหนัง อยากเดิน
ทาง อยากเห็นโลก
ก ว้ า ง  แ ต่ ต อ น นี้
เหมือนได้ทำาทุกอย่าง
และเกนิกวา่ทีเ่คยฝนั
เอาไว้เยอะ จริง ๆ
ตอนนี้ จ ะตายก็ ไม่
เสียดายแล้ว
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ทุกครั้ง

 เริ่มคิดถึงซีซั่น 4 ไหม ดูเหมือนยังมีความสนุกกับ
การเดินทางอยู่
 ยอด เอาเข้าจริง ผมว่าอายุหนังพาไปมันควรจะพอ
เหมอืนเราแกเ่กนิทีจ่ะเปน็หนงัพาไปไดอ้กีแลว้ แตอ่นันีก้ย็งั

ไม่รู้ครับ เพราะช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่ทำางานหนักมาก เลย

รู้สึกว่า ไม่เอาแล้ว คิดกันว่าเราไล่ตัวเองดีกว่าให้เขาไล่ ขอ

จากไปแบบเท่ ๆ  ดีกว่าจากไปแบบยื้อความตายไปเรื่อย ๆ  

เพราะเราเห็นรายการหลายรายการอยู่มาจน

ยื้อความตายไปเรื่อย ๆ  ทั้งที่ตอนมาช่วงแรก

เปิดตัวกระแสดี ใหม่มาก แต่พอทำาไปเรื่อย ๆ  

เหมือนทำาเพื่อเลี้ยงตัวเอง เพื่อความมั่นคง

ในชีวิต กลายเป็นกับดักชีวิตไปเปล่า ๆ  ยังคิด

อยู่ว่าคงต้องมีการต่อสู้กันอีก ว่าจะตัดสินใจ

ยังไง คงต้องต่อสู้ทางความคิดของตัวเอง คุยกัน

อีกทีว่าจะยังไง จะซีซั่น 4 ไหม 

 บอล ที่อยากทำาซีซั่นต่อ เหตุผลหลัก
คืออยากไปเที่ยวอีก จริง ๆ พยายามแยกให้

ชัดว่าที่อยากทำาต่อเพราะอะไร แต่พอคิดว่า

เที่ยวเสร็จ กลับมาต้องตัดต่อ เป็นช่วงที่งาน

มันหนัก เวลาคิดถึงกระบวนการหลังจาก

เที่ยวเสร็จแล้วเนี่ย เที่ยวสนุก ทุกข์ถนัด

อยา่งทีเ่ขาบอกจรงิ ๆ  ทำาใหเ้ราทบทวนอกีครัง้

วา่อยากทำามนัมากแคไ่หน พดูถงึเรือ่งสขุภาพ 

เราก็อดหลับอดนอน สายตาต้องอยู่กับ

คอมพิวเตอร์ตลอดวันละหลายชั่วโมง เป็น

เดือน ๆ เป็นปี ๆ ก็ต้องดูว่าคุ้มหรือเปล่า 

 ยอด อีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้จะโตไปถึง
ขนาดไหน ถ้าเกิดโตกว่านี้คงเข้าวัดกันแล้ว 

พาผูช้มหนงัพาไปเขา้วดัเรยีนรูธ้รรมะ เรยีนรู้

ศาสนา คือวิธีการเล่าเรื่องของหนังพาไป ให้

มันจบแบบเท่ ๆ ดีกว่า

 บอล แล้วตอนนี้เปลี่ยนไปตรงที่ พอเจอคนไทย
ในตา่งแดน หลายคนเริม่รูจ้กัเรา 2 คน พอเราไปถงึ จะไมใ่ช่

อารมณ์แบบเด็กไทย 2 คนที่มาขออาศัย มีกล้องถ่ายอะไร

ไปมาหลาย ๆ คนเริ่มรู้ว่าทำาหนังพาไป เขาก็จะขอให้ถ่าย

เขาบ้างนะ ทำาให้เรารู้สึกว่าเวลาไปต่างประเทศ เราไม่ได้

เห็นโลกที่เป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนแล้ว 

กระบอกน้ำา 
 พวกเขาซื้อมาจากเมืองจีน เนื่องจากไปช่วงฤดูหนาว ได้เห็นคนจีนใช้กระบอกน้ำากันเยอะ

มาก เลยไปซื้อบ้างเป็นแบบใส่ได้ทั้งน้ำาร้อนและเย็น ถึงแม้จะกลับเมืองไทยแล้ว ก็ยังพกติดตัว

ไปไหนมาไหนด้วย เพื่อความประหยัดไม่ต้องซื้อน้ำาขวด ๆ ดื่ม


